

Số: *1187* / ĐHDN-HSSV  
V/v đề nghị thanh quyết toán kinh phí Hội thi  
Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIV  
năm học 2015-2016 khu vực miền Trung

Đà Nẵng, ngày *07* tháng *3* năm 2016

Kính gửi:

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo Vụ Công tác HSSV, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2015 về việc ban hành Điều lệ Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 5442/BGDĐT-CTHSSV ngày 20/10/2015 về việc ủy nhiệm cho Đại học Đà Nẵng (ĐHDN) đăng cai Hội thi tại khu vực miền Trung;

Căn cứ nội dung làm việc và thư xác nhận giữa đại diện của Vụ Công tác Học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện của ĐHDN về việc đồng ý hỗ trợ toàn bộ kinh phí thuê âm thanh, ánh sáng cho việc tổ chức Hội thi tại ĐHDN;

Căn cứ hợp đồng dịch vụ về âm thanh ánh sáng giữa ĐHDN với Công ty TNHH Giải trí Giai điệu Việt với các hạng mục, chất lượng theo đúng yêu cầu đặt hàng của Vụ Công tác Học sinh sinh viên ngày 24/11/2015,

Đến nay đã hơn ba tháng kể từ ngày tổ chức Hội thi, đơn vị cung ứng dịch vụ đã hoàn tất mọi điều khoản theo hợp đồng, hồ sơ thanh toán (hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng và nghiệm thu, hóa đơn theo yêu cầu) và đã nhiều lần gửi công văn đề nghị ĐHDN và Ban Tổ chức Hội thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin được thanh toán chi phí theo hợp đồng.

Để không tiếp tục kéo dài, gây khó khăn công tác thanh quyết toán của Hội thi tại ĐHDN (hiện đã kết thúc năm tài chính 2015) cũng như kịp thời thanh toán, đảm bảo quyền lợi cho các đơn vị liên quan, Đại học Đà Nẵng trân trọng kính đề nghị Quý cấp lãnh đạo xem xét, giúp đỡ và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuyển khoản cho ĐHDN số tiền chi trả kinh phí phục vụ âm thanh, ánh sáng cho hội thi là 120.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn, bao gồm VAT*).

Kính mong sớm nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cấp lãnh đạo.

Trân trọng././ *l.l*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HSSV.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**PGS.TS. Ngô Văn Dương**